
sþ. 502. Fyrirspurn [264. mál]
til sjávarútvegsráðherra um tjón af hringormi í fiski.

Frá Gunnari G. Schram.

1. Er vitað hve miklu tjóni og beinum kostnaði hringormur í fiski veldur í íslenskum
sjávarútvegi á ári hverju?

2. Hvaða ráðstafanir hafa verið gerðar til að draga úr þessum vanda?
3. Eru uppi einhver áform um frekari rannsóknir eða aðgerðir til lausnar þessu vandamáli?


